

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.18 แข็งค่าสวนทางภูมิภาคตามราคาทองโลกนิวไฮ ให้กรอบวันนี้ 33.10-33.35

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ต.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.18 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.24 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวสวนทางกับทิศทางค่าเงินในตลาดโลก ขณะที่ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังบอนด์ยีลด์ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาดี

ส่วนปัจจัยในประเทศต้องรอดูทิศทางของเงินทุนระหว่างประเทศ (Flow) จากการส่งออกและนำเข้าทองคำตามทิศทางราคาทองในตลาดโลก โดยเมื่อคืนราคาทองปรับขึ้นกว่า 17 ดอลลาร์ ทะลุแนวต้าน 2,690 ดอลลาร์/ออนซ์ขึ้นไปทำนิวไฮ รวมถึงทิศทางการลงทุนของต่างชาติในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร

"บาทปรับตัวแข็งค่าจากเย็นวานนี้สวนทางกับตลาดโลก น่าจะเป็นผลจาก Flow ส่งออกทอง หลัง Spot ทองขึ้นไปทำนิวไฮ" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.10 - 33.35 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 150.02 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 149.67 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0828 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0859 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูว้เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 33.231 บาท/ดอลลาร์

- "คลัง" ชี้ กนง.ลดดอกเบี้ยช่วย เพิ่มสภาพคล่องระบบเศรษฐกิจ ลดภาระประชาชนกู้เงิน ลดต้นทุนบอนด์ยีลด์หุ้นกู้ หวังธนาคารพาณิชย์อัดสภาพคล่องช่วยเหลือเอสเอ็มอี ระบุลดดอกเบี้ยครั้งหน้า กนง.ต้องดูแนวโน้มประเทศอื่น ชี้กรอบเงินเฟ้อปี 68 ควรเพิ่มจากปีนี้ที่อยู่ 1-3% ด้าน "อิชิป" ลดดอกเบี้ย 'ครั้งที่ 3' มั่นใจความเสี่ยงเงินเฟ้อลดลง

-ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวานนี้ ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาด โดยคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB แถลงภายหลังการประชุม แสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของ EU ซึ่งมุมมองดังกล่าวเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

-กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกปรับตัวขึ้น 0.4% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนส.ค. และเมื่อเทียบรายปี ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 1.74% ในเดือนก.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 2.16% ในเดือนส.ค. ขณะที่หากไม่รวมยอดขายรถยนต์และน้ำมัน ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนก.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนส.ค.

-กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 19,000 ราย สู่ระดับ 241,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ 3 เดือน และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 262,000 ราย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา นิวยอร์กวันพฤหัสบดี (17 ต.ค.) หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ออกมาแข็งแกร่ง ทั้งยอดค้าปลีกเดือนก.ย. ที่สูงเกินคาด และตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด ขณะที่ยูโรอ่อนค่าหลังธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตามการคาดการณ์ของตลาด

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ (17 ต.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินทั้งในเดือนพ.ย. และธ.ค. ซึ่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

-นักลงทุนเทน้ำหนักต่อคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 2 ครั้งที่เหลือในปี โดยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ทั้งในเดือนพ.ย.และเดือนธ.ค.

-FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 92.1% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% ในการประชุมเดือนพ.ย. รวมทั้งให้น้ำหนัก 84.3% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.25-4.50% ในการประชุมเดือนธ.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้